



Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chính đốn Đảng ở Quân đoàn 4 hiện nay

NGUYỄN XUÂN SƠN*

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Nâng cao hơn nữa hiệu quả quán triệt tư tưởng của Người là vấn đề cơ bản và cấp thiết góp phần xây dựng, chính đốn Đảng có hiệu quả ở Quân đoàn 4 hiện nay.

Công tác xây dựng, chính đốn Đảng tại Quân đoàn 4 thời gian qua

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lý luận cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng, chính đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, Chỉ thị số 788 - CT/QUTW, ngày 26-12-2013, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, về phát động Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống

hiển tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" (gọi tắt là CVĐ).

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao và đồng thuận trong Đảng bộ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đơn vị vững mạnh. Từ đó, góp phần thực hiện có kết quả nhiệm vụ đơn vị cũng như công tác xây dựng, chính đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đoàn.

Việc xây dựng nội dung giáo dục tại Quân đoàn 4 tuân theo một số nguyên tắc cơ bản: thiết thực, chu đáo; giáo dục từ dưới lên trên; gắn lý luận với thực tiễn; nhằm đúng nhu cầu; chú trọng cải tạo tư tưởng. Tập trung thực hiện đầy đủ những yêu cầu được

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh với cán bộ, đảng viên là lý luận gắn với thực tiễn, học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm.

Trong học tập, đề cao nguyên tắc *Phải biết chủ động học tập*, ra sức học tập, học tập cái mới, tìm tòi cái mới và thực hiện cái mới với thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc; nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng; bảo vệ chân lý; thật sự đoàn kết, thật thà tự phê bình và mạnh dạn phê bình, giúp nhau tiến bộ. Đồng thời, chú trọng thực hiện củng cố quan hệ quân - dân, thật chặt và giữ gìn, củng cố tình cảm tốt đẹp với

* Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 4



Cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 4 giúp dân xây dựng nông thôn mới

ANH HÀ QUỐC THAI

nhân dân trên địa bàn góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đảng ủy Quân đoàn tổ chức giáo dục, tuyên truyền lồng ghép thông qua nhiều hình thức, như giáo dục trong các nhiệm vụ của đơn vị kết hợp thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chỉ thị, quy định khác; giáo dục thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng, gắn với giáo dục tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống của Quân đoàn, Quân đội, các ngày lễ lớn của đất

nước; qua hội nghị tọa đàm, thi tìm hiểu, viết bài, tin người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến; các cuộc thi vẽ tranh, ảnh cổ động về CVD trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức thăm quan, học tập mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng...

Hàng năm đã làm tốt việc kiểm tra thực hiện CVD; kết hợp kiểm tra chuyên đề, chuyên sâu về thực hiện CVD gắn với kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; kiểm tra việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Điều lệ Đảng. Gắn kết quả thực hiện CVD với phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, bình xét thi đua khen thưởng, nhận xét cán bộ hằng năm... Thông qua đó đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện CVD; kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục, để CVD ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Quá trình thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CVD ở Quân đoàn 4 gắn liền với đẩy mạnh phong trào thi đua

VÀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

“giành ba đỉnh cao quyết thắng”, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiêu biểu như, Cục Chính trị, Sư đoàn 309, Trung đoàn 3/Sư đoàn 9, Lữ đoàn 71, Trung đoàn 141/Sư đoàn 7, Tiểu đoàn 100/Bộ Tham mưu; các cơ quan, đơn vị đã nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; quản lý chặt chẽ quân số, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; thực hiện “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện CVD đã thu được những kết quả đáng chú ý: 1- Xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ (tiêu biểu là các đơn vị Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 9), Bệnh viện 4 (Cục Hậu cần...); 2- Đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật (với các đơn vị Sư đoàn 9, Cục Hậu cần, Lữ đoàn 550); 3- Phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, thực hiện quân với dân một ý chí (Sư đoàn 9, Sư đoàn 309, Cục Chính trị, Bộ

Tham mưu, Cục Hậu cần...); 4- Khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng...

Từ kết quả nói trên, đã góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lực tổ chức chỉ huy, trình độ phương pháp tác phong công tác có nhiều chuyển biến tiến bộ. Bên cạnh đó, đã làm tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình với những nhận thức chưa đúng về phẩm chất, truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình hiện nay; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; “phi chính trị hóa Quân đội”; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng, tự do vô kỷ luật; lối sống thực dụng, vị kỷ, quân phiệt...

Trong giai đoạn 2014 - 2016, toàn Quân đoàn có 85/135 tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh (63%); 36/135 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (26,6%); 4/135 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ (2,96%). Có 78% số cơ quan, đơn vị hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ; 22% hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài học rút ra từ quá trình giáo dục, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ trong Đảng bộ Quân đoàn, ở các đơn vị chính là, phải đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ cao, có khả năng phát hiện và sáng tạo trong công tác lý luận cách mạng. Cần đi sâu tìm hiểu và tổng kết thực tiễn để tìm ra nguyên nhân của công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí... còn kém hiệu quả.

Trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Quân đoàn xác định, đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong cơ quan, đơn vị, gắn liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận cách mạng có vai trò quan trọng. Từ đó, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ... của các cơ quan, đơn vị về thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.



Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Quân đoàn 4

Thời gian tới, Quân đoàn 4 xác định cần thực hiện tốt những nội dung cơ bản về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

Một là, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong tự học tập, tự nghiên cứu nắm vững những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với từng cấp, từng ngành, đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Hai là, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quân chúng trong thực hiện chức

trách nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 6-11-2012, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu gia trưởng, nói không đi đôi với làm. Các tổ chức thanh niên, phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên... theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác, gắn với tiêu chuẩn xây dựng đoàn viên, hội viên tiêu biểu.

Ba là, gắn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, được duy trì thành nền nếp, chế độ của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và quân chúng.

Coi trọng nâng cao chất lượng các hình thức sinh hoạt chính trị tư tưởng, diễn đàn, tọa đàm... của các tổ chức quần chúng về xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách

làm hay và điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và tổ chức quần chúng đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cấp.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia đấu tranh thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang “dĩ hòa vi quý”; loại bỏ tư tưởng “phê bình cấp trên thì sợ bị trừ dập, phê bình đồng đội thì sợ bị mất lòng, phê bình cấp dưới thì sợ mất phiếu”.

Năm là, duy trì chặt chẽ nền nếp thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, quân chúng; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, quân chúng, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá ■



TIÊU ĐIỂM: ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Trong tổng thể của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, chúng ta không thể không đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đó là một bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ hiện nay.

